



ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชาชนุศาสน์)
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชาชนุศาสน์) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนเสฏฐ์ สุภาภาค)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงใหม่ประชาชนุศาสน์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชิงแสนประชานุสาสน์)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในทุกปีงบประมาณเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์กรโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นองค์การที่ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพฐ. ได้
ระบุแนวทางการป้องกันการทุจริตในประเด็นตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญคือการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน นั้น

กลุ่มนโยบายและแผน ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการ
ประเมินดังกล่าว พิจารณาเห็นว่าจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนด จึงเห็นควร ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift
Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งไปยังกลุ่มงานภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรักษณาธิ ทิพย์สังวาลย์)

พนักงานพิมพ์ดีด

(นายวิเศษ เขยกระรินทร์)

(นายวิเศษ เขยกระรินทร์)

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓

